



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอานาจสามารถ โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๙๙ ๐๗๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ รอ. ๐๐๓๓.๓๐๘.๐๑/ ๓๖ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจสามารถ

ตามที่โรงพยาบาลอานาจสามารถได้กำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันการรับสินบน และให้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางดังกล่าว ประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOIT ITA) MOIT ๑๒ หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า ได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง ที่กำหนด และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายวินัย คณาศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รับทราบ/อนุญาต

(นายธรา รัตนอำนวยศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจสามารถ

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	รายงานผลการกำกับติดตาม
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ	บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลอาจสามารถทุกคน ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ การเรียไร การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ บุคลากรโรงพยาบาลอาจสามารถทุกระดับ ได้แสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลต่าง ๆ ผ่านการใช้บัตรอวยพร และการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้หรือรับของขวัญ
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลอาจสามารถ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล อาจสามารถอย่างเคร่งครัด
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลอาจสามารถ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๔	มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาจสามารถทุกระดับ ถือปฏิบัติตามมาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	รายงานผลการกำกับติดตาม
๕	มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	บุคลากรโรงพยาบาลอาจสามารถ ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และเฝ้าระวัง กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด



(นายวินัย คณาศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลอาจสามารถ
ตามประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอาจสามารถ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอาจสามารถ

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/เดือน/ปี : ๖ กันยายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: www.kukaewhosp.com

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

วินัย คณาศรี

(นายวินัย คณาศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

ธารา รัตนอำนวยศิริ

(นายธารา รัตนอำนวยศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

อำพล สุมาลี

(นายอำพล สุมาลี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖